
ศธ. รับลูกนายกฯเตรียมหา
โมเดลโครงการห้องเรียนสองภาษาผลดีเยี่ยม เป็นต้นแบบขยายผล
นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ย. 2564

17 พ.ย.2564-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า
เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมได้รับทราบหลักการโครงการ
“อาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ” หรือ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี
มีอาชีพ” ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา
ซึ่งการช่วยแก้ปัญหาเด็กตกหล่นที่หลุดจากระบบการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

นอกจากนี้ตนยังรับทราบนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้เด็กไทยได้เรียนสองภาษา ซึ่งในประเด็นนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมรับมาดำเนินการ
โดยตนจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า
มีโรงเรียนใดบ้างที่นำร่องขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสองภาษาและทำได้อย่างดีเยี่ยมบ้าง
เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆ นำไปขยายผลดำเนินการต่อไป
รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย
เพราะทักษะด้านภาษาของนักศึกษาอาชีวะมีความจำเป็นอย่างมาก
เนื่องจากโลกอุตสาหกรรมในอนาคตผู้เรียนจะต้องมีทักษะด้านภาษาโดยเฉพาะคำศัพท์วิชาช่างที่หลากหลายมากขึ้น

“ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ.ได้มีการทบทวนโครงการงานต่างๆ
ที่จะเดินหน้าต่อให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ว่า เรื่องใดมีอุปสรรคหรือปัญหาใดบ้าง
นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ผู้บริหารกลับไปทำการบ้านคิดโครงการด้านการศึกษา
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ครูและนักเรียนทุกคนในปีการศึกษา 2565 ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 ของ ศธ.จำนวน 1 ราย คือ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้ตรวจราชการศธ. ส่วนตำแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่เหลืออีก 3
ตำแหน่งนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไร

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก ไทยโพสต์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
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